

BÁO CÁO

**việc thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư
về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng**

Thực hiện Công văn 9475-CV/BTGTW ngày 17/9/2024 của Ban Tuyên giáo Trung ương về báo cáo nhanh việc thực hiện Quy định 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh ủy báo cáo kết quả như sau:

I- CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 99-QĐ/TW

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Quy định

Thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn, tổ chức thực hiện. Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn 58-HD/BTGTU ngày 22/6/2023 về thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; Công văn 1539-CV/BTGTU ngày 27/11/2023 về việc thực hiện nghiêm quy định sử dụng cờ Đảng trên địa bàn tỉnh.

Ban Thường vụ cấp ủy huyện và tương đương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, tuyên truyền và thực hiện nghiêm Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư. Công tác tuyên truyền đã nhấn mạnh ý nghĩa của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, trong đó khẳng định cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam; nền màu đỏ tượng trưng cho nhiệt huyết, tinh thần cách mạng; hình ảnh “Búa - Liềm” thể hiện sự đoàn kết, thống nhất của hai giai cấp công nhân và nông dân, đại diện Nhân dân Việt Nam cùng xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa.

2. Công tác hướng dẫn, kiểm tra thực hiện Quy định

Nhằm đánh giá việc triển khai, tổ chức thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch 76-KH/BTGTU về kiểm tra thực hiện Quy định của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng đối với các địa phương, đơn vị. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã thành lập 02 Đoàn kiểm tra việc thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh để tạo sự thống nhất, đồng bộ trong sử dụng cờ Đảng, qua đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh. Bảo vệ nền tảng tư

tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; đồng thời, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá cách mạng Việt Nam, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Các cơ quan báo chí trong tỉnh, Trang thông tin điện tử của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đăng tin, bài về việc thực hiện nghiêm Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư và Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc sử dụng cờ Đảng. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo kiểm tra, rà soát việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại địa bàn, cơ quan, đơn vị đảm bảo đúng quy định; chỉ đạo kịp thời thu hồi, thay thế cờ Đảng, cờ Tổ quốc không đúng quy cách, hư hỏng, phai màu; xử lý nghiêm hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, hủy hoại Đảng kỳ, Quốc kỳ; tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng của dân tộc và ý nghĩa, cách thức sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc.

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh cấp huyện đã biên tập những nội dung cốt lõi của Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư thành những bài viết để tuyên truyền đến người dân về ý nghĩa, quy cách và hướng dẫn quy định của việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc; thực hiện chương trình thời sự (chuyên mục “Xây dựng Đảng” và chương trình điểm tin ngày chủ nhật) tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh huyện để các cơ quan, đơn vị, tổ chức, Nhân dân biết và thực hiện.

Về cổ động trực quan phục vụ các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị - xã hội của đất nước, địa phương được thực hiện đúng theo Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương; Hướng dẫn 58-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Nhìn chung, việc triển khai, quán triệt đã nâng cao nhận thức trong hệ thống chính trị và toàn xã hội về mục đích, ý nghĩa cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo đồng bộ, thống nhất, không để xảy ra sai sót trong sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và hình ảnh “Búa - Liềm”, góp phần khơi dậy niềm tự hào, bồi đắp niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với Đảng.

II- KẾT QUẢ 01 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN QUY ĐỊNH 99-QĐ/TW

1. Tình hình, kết quả thực hiện sử dụng cờ Đảng và hình ảnh cờ Đảng

Ban Tuyên giáo cấp ủy huyện và tương đương đã tham mưu Ban Thường vụ cùng cấp ban hành hướng dẫn, kế hoạch, công văn để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư triển khai đến tất cả các chi, đảng bộ trực thuộc; đồng thời, tuyên truyền ý nghĩa của cờ Đảng, cờ Tổ quốc, khẳng định cờ Đảng là biểu tượng thiêng liêng, cao quý của Đảng Cộng sản Việt Nam. Qua tuyên truyền đã giáo dục truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, khơi dậy niềm tự hào về Đảng quang vinh; cán bộ, đảng viên và Nhân dân hiểu rõ

quy cách, nguyên tắc, cách thức sử dụng cờ Đảng; các hành vi nghiêm cấm khi sử dụng cờ Đảng, hình ảnh cờ Đảng và trách nhiệm các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị. Thông qua sử dụng cờ Đảng, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về ý nghĩa, tầm quan trọng của lá cờ Đảng, lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam; các thủ đoạn chống phá, chia rẽ, gây mất đoàn kết nội bộ, làm suy giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ.

Ban Tuyên giáo cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch kiểm tra các đơn vị, địa phương việc thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; đồng thời, tăng cường thông tin, tuyên truyền việc sử dụng cờ Đảng, biểu tượng “Búa - Liềm”, cờ Tổ quốc; xử lý nghiêm những hành vi sử dụng, đăng tải, chia sẻ hình ảnh xuyên tạc, bóp méo, xúc phạm cờ Đảng; thực hiện các tin, bài tuyên truyền ý nghĩa, quy định của việc treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc theo Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư để các cơ quan, đơn vị và Nhân dân biết và thực hiện đúng. Rà soát các bảng màn hình Led, panô, áp phích tuyên truyền trực quan treo ở các tuyến đường, khu vực trung tâm có hình Đảng kỳ, biểu tượng “Búa - Liềm” không đúng quy cách để kịp thời thay thế, chỉnh sửa đúng quy định.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức đoàn kiểm tra về công tác triển khai, tuyên truyền và tổ chức thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư đối với một số cơ quan, đơn vị, địa phương. Qua kiểm tra các đơn vị, địa phương đã tiến hành thay thế các cờ Đảng biểu tượng “Búa - Liềm” không đúng theo quy định, tạo được sự thống nhất về thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp, các ngành triển khai xây dựng các mô hình tuyến đường cờ Đảng, cờ Tổ quốc vào dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, địa phương, vận động Nhân dân treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại hộ gia đình xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, bình xét gia đình văn hóa.

2. Đánh giá chung

Việc triển khai thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng, Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương luôn được các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng quan tâm triển khai thực hiện, nhất là việc trang trí khánh tiết, tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội về mặt hình thức trang trí được thống nhất, đồng bộ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn có cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện chưa đúng, chưa nghiêm Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư. Công tác chấn chỉnh việc thay thế cờ Đảng không đúng theo Quy định tại một số đơn vị, địa phương còn chậm.

III- PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

- Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng. Nâng cao vai

trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, bảo đảm thực hiện nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ, không để xảy ra sai sót.

- Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về truyền thống cách mạng, ý nghĩa và cách thức sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, đề cao trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong việc treo cờ, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, nét đẹp văn hóa tại cơ quan, địa phương.

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư; Hướng dẫn 105-HD/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương và Hướng dẫn 58-HD/BTGTU của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện Quy định 99-QĐ/TW của Ban Bí thư về cờ Đảng Cộng sản Việt Nam và việc sử dụng cờ Đảng; nhất là việc sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc trong tuyên truyền cổ động trực quan, các hoạt động lễ hội, báo chí, trang thông tin điện tử, các ấn phẩm thông tin truyền thông, mạng xã hội... có sử dụng cờ Đảng, cờ Tổ quốc, biểu tượng “Búa - Liềm” theo đúng quy định.

- Các ngành chức năng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh tăng cường hướng dẫn, kiểm tra mẫu cờ Đảng, cờ Tổ quốc tại các cơ sở in ấn, quảng cáo,..., kịp thời nhắc nhở, thu hồi, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm.

Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Trung ương (HN, TP.HCM),
- Các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
- CVP, PCVP Tỉnh ủy (TH),
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**



Võ Văn Bình